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รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 
คร้ังที ่  ๓/๒๕๔๙ 

วนัเสาร์ที ่ ๒๕  กมุภาพนัธ์  ๒๕๔๙ 
ณ ห้องน า้ตาลจีน  สัมมนาคารบางปะกง ปาร์ค 

มหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 
 

************************************************************* 

ผู้เข้าประชุม 
 ๑.   ศาสตราจารย ์ดร.วจิิตร      ศรีสอา้น นายกสภามหาวทิยาลยั ประธาน 
 ๒.   นายจ านงค ์ สวมประค า ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๓.   นายโชคชยั ช่วยณรงค ์ ผูท้รงคุณวฒิุ   กรรมการ 
 ๔.   นายแพทยชู์ชยั ศรช านิ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๕.   นายไชยวฒัน์ เตรียมสันติภาพ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๖. นายญาณพล แสงสันต ์ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๗.   นายบุญทอง เตียรประเสริฐ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๘.   นายปรีชา คชสิทธ์ิ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๙.   ดร.วโิรจน์   ศรีโภคา ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๑๐. นายววิฒัน์ ศลัยก าธร ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๑๑.  ผูช่้วยศาสตราจารยเ์อนก  เทพสุภรณ์กุล อธิการบดี กรรมการ 
 ๑๒. ดร.อ านวย ปาอา้ย ประธานสภาคณาจารยฯ์  กรรมการ 
  ๑๓. นายวฑูิรย ์ วงษส์วสัด์ิ  ประธานกรรมการส่งเสริมฯ    กรรมการ 
 ๑๔.  ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์มลวรรณยิม้งาม ผูแ้ทนผูบ้ริหาร   กรรมการ 
 ๑๕. ดร.จารุวรรณ  สิงห์ม่วง ผูแ้ทนผูบ้ริหาร   กรรมการ 
 ๑๖. ดร.พชัรา ทิพยมหิงษ ์ ผูแ้ทนผูบ้ริหาร กรรมการ 
 ๑๗.  ผูช่้วยศาสตราจารยฐิ์ติมาวดี  เจริญรัชต ์ ผูแ้ทนคณาจารย ์   กรรมการ 
 ๑๘. ดร.ลดัดา จาบถนอม ผูแ้ทนคณาจารย ์  กรรมการ 
 ๑๙.  อาจารยว์ฒันา พิลาจนัทร์ ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ  
 ๒๐.  ผูช่้วยศาสตราจารยส์มศกัด์ิ ยิม้แฉ่ง ผูแ้ทนคณาจารย ์  กรรมการ 
 ๒๑. อาจารยพ์รพรรณ  นินนาท รองอธิการบดี     เลขานุการ 
 

ผู้ไม่สามารถเข้าประชุมได้ 

 ๑. ศาสตราจารย ์ดร.สมหวงั พิธิยานุวฒัน์ อุปนายกสภามหาวทิยาลยั   
 ๒. ดร.สุชาติ เมืองแกว้ ผูท้รงคุณวฒิุ  
 ๓.  รองศาสตราจารยบ์งัอร อนุเมธางกรู ผูแ้ทนผูบ้ริหาร    

 

/ผู้เข้าร่วมประชุม 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.   ผูช่้วยศาสตราจารยพ์นิต ศุภอกัษร  ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวทิยาลยั 
  ๒. นางสาวลกัษณาพร  โรจน์พิทกัษก์ุล ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวทิยาลยั 
 
เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระที ่๑   เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
    ๑.๑ วาระของรองอธิการบดี 
    ประธาน แจ้งว่า ได้สอบถามเจ้าหน้าท่ี ก .พ.อ. เก่ียวกับวาระของ                  
รองอธิการบดี แลว้ไดค้วามวา่ เป็นไปตามท่ี ดร.สุชาติ  เมืองแกว้ ตอบขอ้หารือ ซ่ึงแจง้ในท่ีประชุม      
คร้ังท่ี  ๑/๒๕๔๙  เม่ือวนัท่ี  ๗  มกราคม  ๒๕๔๙  คือ 
      พ.ร.บ. มหาวิทยาลยัราชภฏั ก าหนดให้รองอธิการบดีมีวาระการด ารง
ต าแหน่งตามวาระอธิการบดี ดงันั้น แมจ้ะเกษียณอายุราชการแลว้ ก็ยงัด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี
ต่อไปได้ตราบท่ีอธิการบดีย ังไม่พ้นจากต าแหน่ง  ส่วน พ .ร .บ .ข้าราชการพล เ รือนใน
สถาบนัอุดมศึกษา จะระบุเฉพาะเร่ืองค่าตอบแทนผูบ้ริหารเท่านั้น  ดงันั้น กฎหมายทั้ง ๒ ฉบบั จึง
ไม่ขดัแยง้กนัแต่อยา่งใด 
 

     ทีป่ระชุมมีมติ รับทราบ   
 
ระเบียบวาระที ่๒   รับรองรายงานการประชุม 
   ท่ีประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
คร้ังท่ี  ๑/๒๕๔๙  เม่ือวนัท่ี  ๗  มกราคม  ๒๕๔๙  และคร้ังท่ี  ๒/๒๕๔๙  เม่ือวนัท่ี  ๑๓  มกราคม  
๒๕๔๙  โดยไม่มีการแกไ้ข  
 
ระเบียบวาระที ่๓ เร่ืองสืบเน่ือง 
    ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที ่๔ เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 
    ๔.๑ รายงานการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์           
ปีการศึกษา  ๒๕๔๗ 
    เลขานุการสภาฯ เสนอให้ท่ีประชุมรับทราบ รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๔๗ 

/ทีป่ระชุม รับทราบ  … 
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     ที่ประชุม รับทราบ และขอให้บรรจุเป็นวาระเร่ืองเพื่อพิจารณาในการ
ประชุมคร้ังต่อไป เพื่อให้สภามหาวิทยาลยัให้ความเห็น และน าเสนอส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาต่อไป 
 
   ๔.๒ การจดัท าค ารับรองการปฏิบติัราชการ 
      เลขานุการสภาฯ แจง้วา่  ตามท่ี ก.พ.ร. ก าหนดกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบติัราชการส าหรับสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา  โดยมีประเด็นการประเมินผลเป็น  ๔  มิติ  
มีตวัช้ีวดับงัคบัหลกั  ๑๓  ตวัช้ีวดั และตวัช้ีวดัเลือกอีก  ๓  ตวั โดยตวัช้ีวดัท่ีมหาวทิยาลยัเลือก ไดแ้ก่ 
     -  ระดบัความส าเร็จของการจดัท าตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต 
     - ระดบัความส าเร็จของการจดัท าระบบบริหารความเส่ียง 
     - ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอดตวัช้ีวดั และเป้าหมายของระดับ          
องคก์รสู่ระดบับุคคล 
    นอกจากน้ี ในตวัช้ีวดัระดบัความส าเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักใน
การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบติัราชการสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ซ่ึงเป็นตวัช้ีวดับงัคบั  
มีน ้าหนกัร้อยละ ๑๕ นั้น ไดมี้การพิจารณาในการประชุมผูบ้ริหารตั้งแต่ระดบัรองคณบดีข้ึนมา  เพื่อ
ก าหนดตัวช้ีวดัย่อยในตัวช้ีวดับังคับดังกล่าว ได้เป็น ๑๒ ตัวช้ีวดัย่อย ซ่ึงได้เสนอส านักงาน          
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ไปแลว้ 
     ส่วนตวัช้ีวดัท่ีมหาวทิยาลยัไปเจรจาต่อรองกบัส านกังานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  เป็นตวัช้ีวดัระดบัความส าเร็จในการบรรลุมาตรฐาน สมศ. 
ซ่ึงเป็นตวัช้ีวดับงัคบั  มีทั้งหมด  ๑๗  ตวัช้ีวดัยอ่ย 
     ที่ประชุม  รับทราบ  โดยตั้ งข้อสังเกตท่ีเป็นปัญหาร่วมของทุก
สถาบนัการศึกษา คือ การขาดขอ้มูลพื้นฐานของปีท่ีผ่านมายอ้นหลงั ๓ ปี เพราะในการก าหนดค่า
คะแนนกลางในการประเมิน  จะพิจารณาจากขอ้มูลพื้นฐานในปีสุดทา้ย  ดงันั้น มหาวิทยาลยัตอ้ง
เร่งด าเนินการจดัท าระบบฐานขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อใหเ้กิดความสมบูรณ์ในการประเมิน 
 
   ๔.๓ แผนยทุธศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ และแผนปฏิบติัราชการ  
๔  ปี  พ.ศ. ๒๕๔๙–๒๕๕๒   
      เลขานุการสภาฯ แจง้ท่ีประชุมว่า กองนโยบายและแผน ได้ด าเนินการ
ปรับแผนยทุธศาสตร์ตามขอ้เสนอแนะของท่ีประชุมแลว้ และจดัรูปแบบตามท่ี ก.พ.ร. ก าหนด ทั้งน้ี
ไดเ้สนอแผนปฏิบติัราชการ  ๔  ปี ใหส้ านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรียบร้อยแลว้ 
    ทีป่ระชุม รับทราบ 
 

/๔.๔ สรุปค าขอ… 
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   ๔.๔ สรุปค าของบประมาณเงินรายได ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
     เลขานุการสภาฯ เสนอว่า กองนโยบายและแผน ได้ด าเนินการสรุป            
ค  าของบประมาณเงินรายได ้โดยจ าแนกหมวดรายจ่ายให้เป็นสากลตามขอ้เสนอแนะจากท่ีประชุม
คร้ังก่อน เรียบร้อยแลว้ 
    ทีป่ระชุม รับทราบ 
 

   ๔.๕ รายงานการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมอนัก่อให้เกิดรายได ้
     ดว้ยท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยัคร้ังก่อน  มีมติให้รายงานรายไดท่ี้เกิดจาก
การใช้สินทรัพยข์องมหาวิทยาลยัด้วย เพื่อจะได้น ามาจดัเป็นงบประมาณรายได้ประจ าปีในการ
พิจารณาค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายดว้ยนั้น 
     เลขานุการสภาฯ สรุปขอ้มูลไดด้งัน้ี 
     ๑. รายได้อนัเกิดจากการใช้สินทรัพยข์องมหาวิทยาลัย แบ่งได้เป็น ๓ 
กลุ่ม  คือ 
     ๑.๑ รายได้จากโครงการ Profit Center ได้แก่ โครงการอาคาร
อเนกประสงค ์สัมมนาคารบางปะกงปาร์ค และโครงการน ้ าด่ืม รภ.ราชนครินทร์ ซ่ึงท่ีประชุมสภา
ประจ าสถาบนัราชภฏัราชนครินทร์ ในการประชุมคร้ังท่ี  ๘/๒๕๔๕  เม่ือวนัท่ี  ๕  ตุลาคม  ๒๕๔๕  
มีมติใหแ้ยกรายไดส่้วนน้ีออกจากค าขอตั้งงบประมาณเงินรายไดป้ระจ าปี 
       ส าหรับโครงการอาคารอเนกประสงคน์ั้น คณะกรรมการโครงการ
ไดจ้ดัท าแผนงบประมาณรายจ่าย  ๕  ปี (๒๕๔๖–๒๕๕๐)  และสรุปการด าเนินงาน บญัชีรับจ่าย   
ไวเ้รียบร้อยในแต่ละปี โดยมีก าไรอยู่บา้งในแต่ละปี และน าก าไรบางส่วนไปใช้ในการปรับปรุง
สถานท่ีเพื่อใหบ้ริการแก่ผูใ้ชบ้ริการ อยา่งไรก็ดีคณะกรรมการใคร่ขอความกรุณาคณะกรรมการสภา
มหาวทิยาลยั โดยเฉพาะอยา่งยิง่คณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุภาคธุรกิจ พิจารณาใหค้  าแนะน าเก่ียวกบั
การด าเนินงานรวมทั้งการจดัท ารายงานและบญัชีการเงิน เพื่อจะได้น าไปปรับปรุงและพฒันา      
การด าเนินงานต่อไป 
       ส่วนโครงการน ้ าด่ืมนั้น เน่ืองจากยงัไม่ไดข้ยายตลาด จึงมีการ
จ าหน่ายเฉพาะในมหาวทิยาลยั  ประกอบกบัในปี  ๒๕๔๗  พาหนะขนส่งน ้าช ารุด ท าให้มีค่าใชจ่้าย
ในการซ่อมแซม  ส่งผลใหร้ายงานการเงินในปีดงักล่าวขาดดุล 
      ๑.๒ รายไดท่ี้น าส่งเขา้เงินบ ารุงการศึกษาท่ีฝ่ายการเงิน ไดแ้ก่ ค่าเช่า
ศูนยอ์าหารฉะเชิงเทรา  รวมค่าน ้า-ไฟ  ค่าเช่าหอประชุมศูนยฉ์ะเชิงเทรา  ค่าเช่าศูนยว์ิชาการทอ้งถ่ิน  
ค่าเช่าสัมมนาคารบางปะกงปาร์ค ๒  ค่าสอบวดัความรู้ และค่าลงทะเบียนบณัฑิต  ซ่ึงมีการเบิกจ่าย
ไปแลว้เฉพาะค่าลงทะเบียนบณัฑิตเท่านั้น 

/๑.๓  รายไดท่ี้จดั… 
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     ๑.๓ รายไดท่ี้จดัเป็นเงินสวสัดิการของทางราชการ ไดแ้ก่ ค่าบริการ
ครุย ค่าคู่มือแนวทางสู่บณัฑิต ค่าเช่าศูนยอ์าหารและหอประชุมศูนยบ์างคลา้ และค่าเช่าพื้นท่ีในศูนย์
ฉะเชิงเทรา  ซ่ึงการใชจ่้ายเงินรายไดทุ้กประเภทจะมีหลกัฐานการขออนุมติัเบิกจ่ายทุกคร้ัง 
     อธิการบดี เสนอเพิ่มเติมวา่ รายไดท่ี้น าส่งเงินบ ารุงการศึกษา จะน าเขา้เป็น
เงินสะสมของมหาวทิยาลยั  ส่วนเงินรายไดท่ี้จดัเป็นเงินสวสัดิการ  จะใชร้ะเบียบสภาการฝึกหดัครู 
วา่ดว้ยการรับจ่ายเงินรายไดใ้นการจดัสวสัดิการขา้ราชการและลูกจา้ง พ.ศ. ๒๕๒๗ รายไดท้ั้ง ๓ 
กลุ่มท่ีกล่าวมา จะมีผูต้รวจสอบภายในตรวจสอบอยู่สม ่าเสมอ กรณีของค่าบริการครุย และคู่มือ  
แนวทางสู่บณัฑิตนั้น  รายรับท่ีไดจ้ะใชจ่้ายไปเพื่อการลงทุนในการสั่งจา้งเป็นส่วนใหญ่ 
     ท่ีประชุม รับทราบ และมีการอภิปรายโดยตั้งขอ้สังเกต  ดงัน้ี 
     ๑.  โดยปกติการรายงานการเงินทุกประเภทตอ้งเสนอสภาทุกปี ใน ๒-๓ 
เดือนแรกของปีงบประมาณเพื่อทราบ และใหข้อ้เสนอแนะในบางกรณี 
     ๒. ประธานสภาคณาจารยแ์ละข้าราชการเสนอว่า ควรรายงานตวัเลข
ยอ้นหลงั ๕ ปี รวมทั้งยอดคงเหลือสุทธิ เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ โดยขอให้ด าเนินการโดยเร็ว
เพื่อจะได้น าเข้าระเบียบใหม่ ว่าด้วย เงินสวสัดิการ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อสวสัดิการของ
มหาวทิยาลยัต่อไป  ทั้งน้ี สภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ จะด าเนินการตรวจสอบในส่วนน้ีดว้ย 
     ๓. Profit Center ต้องมีแผนธุรกิจ เสนองบประมาณแยกเล่มจาก            
งบประมาณมหาวทิยาลยั  รวมทั้งงบดุลต่อสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาวา่เป็นไปตามแผนหรือไม่  
และหาวธีิแกไ้ขหากไม่เป็นไปตามแผน 
    ๔. Profit Center ตอ้งมีการจดัระบบ อาจโดยการเสนองบประมาณ          
รับ-จ่าย เป็นรายปี หรือมีระเบียบท่ีให้สามารถน าไปจ่ายไดใ้นเฉพาะกิจเฉพาะเร่ือง และควรมีการ 
จดัสรรงบประมาณส่งคืนแก่มหาวทิยาลยัเพื่อน าสู่ประโยชน์ของส่วนกลาง 
     ๕. การรายงานผลการด าเนินงานรวมทั้ งรายงานการเงินของแต่ละ          
โครงการตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการโครงการ ซ่ึงเป็นฝ่ายบริหารโครงการ อธิการบดีซ่ึงเป็น       
ผูบ้ริหารองคก์ร และสภามหาวทิยาลยัท่ีก ากบัดูแลเชิงนโยบาย ไม่จ  าเป็นตอ้งเผยแพร่ทัว่ไป  อยา่งไร
ก็ตามผูท่ี้ต้องการทราบผลการด าเนินงานก็สามารถขอดูได้ เน่ืองจากมหาวิทยาลัยเป็นองค์กร
สาธารณะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารอยูแ่ลว้ 
     มติทีป่ระชุม 
     ๑. มอบอธิการบดี ไปจดัระบบเงินงบประมาณใหช้ดัเจนทุกประเภท 
    ๒. มอบ Audit committee ซ่ึงมีหน้าท่ีติดตามตรวจสอบการเงิน และ          
งบประมาณอยู่แล้ว และจะเร่ิมปฏิบติังานในเดือนมีนาคมน้ี ท าการตรวจประเมิน รวมทั้ งให ้        
ขอ้เสนอแนะแลว้รายงานสภามหาวทิยาลยั  เพื่อพิจารณา  

/๓. การน าเสนอ… 
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     ๓. การน าเสนอค าขอตั้งงบประมาณในปีถดัไปตอ้งน ารายไดทุ้กประเภท
มาจดัสรรเป็นงบประมาณดว้ย 
 

    ๔.๖ รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานโครงการความร่วมมือทาง         
วชิาการระหวา่งกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินกบัมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 

     เลขานุการสภาฯ เสนอว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ได ้           
ลงนามบนัทึกขอ้ตกลงวา่ดว้ยความร่วมมือทางวิชาการกบักระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน  เม่ือวนัท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ มีวตัถุประสงค ์เพื่อร่วมกนัพฒันาบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก จดัการเรียนการสอน
หลักสูตรปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาการปกครองท้องถ่ิน ตั้ งแต่ปีการศึกษา  
๒๕๔๙  เป็นตน้ไป  สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
    ปัจจุบนัมีผูส้มคัรท่ีผา่นการคดัเลือก และรายงานตวัแลว้ทั้งส้ิน ๒๓๕ คน  
ท าการเปิดสอนตามหลกัสูตร  ตั้งแต่  ๑๑  กุมภาพนัธ์  ๒๕๔๙  มีคณะกรรมการอ านวยการกลาง 
ประกอบดว้ย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน เป็นประธาน  และอธิการบดีทุกมหาวิทยาลยั
ท่ีร่วมโครงการเป็นกรรมการ  มีการจดัสรรงบด าเนินการจากค่าลงทะเบียน ดงัน้ี 
    - ค่าบริหารโครงการโดยคณะกรรมการอ านวยการกลาง  ๑๕  % 
     - ค่าบริหารจดัการโครงการ โดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ซ่ึง
รวมทั้งค่าสอน  ค่าวสัดุการสอน   ๔๕%   
     - ค่าบ ารุงมหาวิทยาลยั ๓๐% โดยจดัสรรน าเขา้มหาวิทยาลยั ๒๐%             
อีก ๘๐% ท่ีเหลือใช้ในการสนับสนุนการเรียนการสอนดา้นการปรับปรุงสถานท่ี ครุภณัฑ์ และ             
ค่าตอบแทนกรรมการสนบัสนุนการสอน 
     ขณะน้ี ก าลงัอยูร่ะหวา่งการจดัท าประกาศมหาวิทยาลยั วา่ดว้ย การเบิกจ่าย 
ซ่ึงจะน าเสนอต่อสภามหาวทิยาลยัต่อไป 
     ทีป่ระชุม รับทราบ  โดยมีขอ้สังเกตดงัน้ี 
     ๑. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสูง ท าให้มีงบประมาณในการสนบัสนุนการ
สอนนอ้ย  อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของบณัฑิต 
    ๒. การบริหารจัดการหลักสูตร ควรเป็นไปตามเกณฑ์ส านักงาน               
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ก าหนด  เพราะแมจ้ะเป็นโครงการความร่วมมือแต่ก็เป็นหลกัสูตรของ
มหาวทิยาลยั 
     มติทีป่ระชุม 
     ๑. มอบฝ่ายวชิาการตรวจสอบความถูกตอ้งของหลกัสูตร  รหสัวชิา  และ
การบริหารจัดการหลักสูตร ให้สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
มหาวทิยาลยั 

/๒. ใหว้เิคราะห์… 
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     ๒. ให้วิเคราะห์จุดคุม้ทุนของโครงการท่ีสามารถเล้ียงตวัเองได ้รวมทั้ง
รายรับ-จ่าย 
     ๓. น าเสนอผลการพิจารณาขา้งตน้ต่อสภามหาวทิยาลยัอีกคร้ัง 
     

   ๔.๗ งานพระราชทานปริญญาบตัร 
     อธิการบดี แจง้วา่ มหาวิทยาลยัจะท าการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบตัร 
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิต้ี จอมเทียน ในวนัท่ี ๑ - ๓ มีนาคม ๒๕๔๙ และจะมีพิธีพระราชทาน
ปริญญาบตัร ณ สวนอมัพร  ในวนัท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีพระราชทานปริญญาบตัร  โดยวนัท่ี  ๓  มีนาคม  ๒๕๔๙  เป็นวนัซ้อมใหญ่  
จะมีการปัจฉิมนิเทศ แต่เน่ืองจากประธานติดภารกิจ ไม่สามารถไปปัจฉิมนิเทศบัณฑิตได ้ 
มหาวทิยาลยัจึงเชิญประธานกรรมการการอุดมศึกษาไปใหโ้อวาทแทน   
     ทีป่ระชุม รับทราบ 
      

ระเบียบวาระที ่๕  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
    ๕.๑  พิจารณาอนุมติัปริญญา  และอนุปริญญา    
  เลขานุการสภาฯ เสนอว่า คณะกรรมการตรวจสอบผลการศึกษาของ     
นกัศึกษาภาคปกติ และ กศ.พท. ไดด้ าเนินการตรวจสอบผลการศึกษา และเสนอรายช่ือนกัศึกษา
ภาคปกติ และกศ.พท. ท่ีส าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๔๘ เพื่อเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ สภาวิชาการ ตามล าดบัเรียบร้อยแลว้ จึงน าเสนอสภา
มหาวทิยาลยั  เพื่อขออนุมติัปริญญา และอนุปริญญา  จ  านวน  ๑,๕๑๓  คน  ดงัน้ี 
     ๑. อนุปริญญา  
     -  สาขาการศึกษา  จ านวน    ๒๑   คน 
     -  สาขาวทิยาศาสตร์  จ านวน    ๒๙    คน 
    -  สาขาศิลปศาสตร์  จ านวน  ๑๓๑    คน 
   ๒. ปริญญาตรี 
    -  สาขาการศึกษา จ านวน   ๑๐๐  คน 
     -  สาขาวทิยาศาสตร์ จ านวน  ๒๗๐  คน 
    -  สาขาศิลปศาสตร์ จ านวน  ๔๐๑   คน 
     -  สาขาบริหารธุรกิจ จ านวน  ๕๔๓  คน 
    ๓.   ประกาศนียบตัรบณัฑิต  จ านวน         ๑  คน 
    ๔. ปริญญาโท  
     -  สาขาครุศาสตร์  จ านวน      ๑๐  คน 
     -  สาขาศิลปศาสตร์  จ านวน       ๗  คน 
    มติทีป่ระชุม อนุมติัตามเสนอ  
 

/๕.๒ พิจารณาก าหนด… 
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   ๕.๒ พิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (รองศาสตราจารย/์ผูช่้วยศาสตราจารย)์ 
    เลขานุการสภาฯ เสนอต่อท่ีประชุม ด้วยข้าราชการพลเรือนใน
สถาบนัอุดมศึกษา สังกดัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ เสนอขอก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย ์และผูช่้วยศาสตราจารย ์ จ  านวน ๓ ราย  ท่ีไดผ้า่นการพิจารณาตาม        
ขั้นตอนจากคณะอนุกรรมการด าเนินงานการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และสภาวิชาการ         
เรียบร้อยแลว้  ดงัน้ี 
     ๕.๒.๑ พิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ (รองศาสตราจารย)์    
    ผูช่้วยศาสตราจารยป์ฐวร์ี วจิบ ต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์ระดบั 
๘ สังกดัคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ขอก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งรองศาสตราจารย ์สาขาการศึกษา   
    เลขานุการสภาฯ เสนอว่า สภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี ๒/
๒๕๔๙ เม่ือวนัท่ี ๘ กุมภาพนัธ์ ๒๕๔๙ พิจารณาผลงานวชิาการขอก าหนดต าแหน่ง                      รอง
ศาสตราจารย์ ของผู ้ช่วยศาสตราจารย์ปฐวีร์ วิจบ โดยมีข้อเสนอแนะเก่ียวกับรูปแบบเอกสาร            
ค  าผิด  ต าราอา้งอิง  ซ่ึงผูช่้วยศาสตราจารยป์ฐวีร์ วิจบ ไดด้ าเนินการแกไ้ขบางส่วนแลว้ สภาวิชาการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อเสนอส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา พิจารณาแต่งตั้งต่อไป 
 

     มติทีป่ระชุม เห็นชอบตามเสนอ 
 

    ๕.๒.๒ พิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ (ผูช่้วยศาสตราจารย)์    
    ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ  ต าแหน่ง อาจารย ์ระดบั ๗ สังกัด  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ขอก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้ง
ใหด้ ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  
    เลขานุการสภาฯ เสนอว่า สภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  ๒/
๒๕๔๙ เม่ือวนัท่ี ๘ กุมภาพนัธ์ ๒๕๔๙ พิจารณาผลงานวิชาการขอก าหนดต าแหน่งผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ของ ดร.กุลวดี  โรจน์ไพศาลกิจ  แลว้ เห็นวา่ผลงานดงักล่าวมีเน้ือหาสาระอยู่ในขั้นดี   
มีรายละเอียด  และตวัอยา่งประกอบชดัเจน  เห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง  โดย
มีผลตั้งแต่วนัท่ี  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๔๘  เป็นตน้ไป 
 

     มติทีป่ระชุม อนุมติัตามเสนอ 
 
 
 

/๕.๒.๓  พิจารณาก าหนด… 
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    ๕.๒.๓ พิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ (ผูช่้วยศาสตราจารย)์    
    ดร.พชัรา ทิพยมหิงษ์  ต าแหน่ง อาจารย์ ระดับ ๗ สังกัดคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ขอก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  
    เลขานุการสภาฯ เสนอว่า สภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  ๒/
๒๕๔๙ เม่ือว ันท่ี ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ พิจารณาผลงานวิชาการขอก าหนดต าแหน่งผู ้ช่วย
ศาสตราจารย ์ของ ดร.พชัรา   ทิพยมหิงษ ์ แลว้ เห็นวา่ต าราและเอกสารประกอบการสอนมีคุณภาพดี  
และมีรายละเอียดเน้ือหาครอบคลุมหลกัสูตร เห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง        
โดยใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘  เป็นตน้ไป 
 

     มติทีป่ระชุม อนุมติัตามเสนอ 
 
   ๕.๓ พิจารณาโครงการเปิดสอน 
      ๕.๓.๑ โครงการพฒันาผูบ้ริหารประจ าการให้ไดรั้บวุฒิประกาศนียบตัร
บณัฑิต การบริหารการศึกษา 
      ดร.ชชัชาลี  รักษ์ตานนท์ชยั  เสนอว่า ตามท่ีมหาวิทยาลยัร่วมมือ
กบัคุรุสภาในโครงการพฒันาผูบ้ริหารประจ าการให้ไดรั้บวุฒิประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหาร
การศึกษา  เพื่อใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาและผูบ้ริหารการศึกษามีวุฒิไม่ต ่ากวา่ปริญญาทางการบริหาร
การศึกษาและสามารถรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพได ้ โดยมีคุรุสภาเป็นหน่วยประสานซ่ึงรวมทั้ง
การจดัสรรงบประมาณ (๑๖,๐๐๐ บาท/คน) การจดัท าคู่มือ ชุดวิชา และประเมินผลโครงการ        
บดัน้ี  คุรุสภาได้ท าการปรับปรุงหลกัสูตร โดยมีการปรับเปล่ียนรายวิชา จ านวนหน่วยกิตไม่น้อย
กวา่  ๒๔  หน่วยกิต  และจดักิจกรรมโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน สภาวิชาการพิจารณาแลว้เห็นชอบให้
เสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาอนุมติัโครงการ  เพื่อจะไดเ้ปิดสอนในภาคเรียนท่ี  ๓/๒๕๔๘  ซ่ึง
ขณะน้ีคุรุสภาไดป้ระสานใหมี้นกัศึกษาแลว้  ๑๕๙  คน 
      ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
      ๑. เ น่ืองจากหลักสูตรท่ีจะ เ ปิดสอนน้ีเ ป็นหลักสูตรของ
มหาวทิยาลยั  ดงันั้นตอ้งเขา้เกณฑท่ี์ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดดว้ย 
      ๒. ตอ้งมีการก ากบัดูแลวธีิการสอนใหมี้คุณภาพ  เพราะเนน้ให้มี
การเรียนรู้และตรวจประเมิน  ณ  สถานปฏิบติังานหรือสถานศึกษาของผูเ้ขา้รับการอบรมถึงร้อยละ 
๗๐  ของการเรียนการสอน 
 
 

/๓.  เน่ืองจาก… 
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      ๓. เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิต  
สาขาบริหารการศึกษาอยูแ่ลว้ หากพิจารณาอนุมติัหลกัสูตรในโครงการน้ีอีกจะตอ้งมีการก ากบัดูแล
การเปิดสอนเพื่อไม่ใหส้ับสนกบัหลกัสูตรเดิมท่ีเปิดสอนอยูแ่ลว้ 
       มติทีป่ระชุม 
        ๑.  อนุมติัโครงการ 
       ๒. เน่ืองจากหลักสูตรน้ีเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ต้อง        
ไดรั้บอนุมติัโดยสภามหาวิทยาลยั จึงให้น าหลกัสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิต การบริหารการศึกษา 
รวมทั้งความพร้อมในการเปิดหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งตามท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด  เสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณาอนุมติัหลกัสูตร  แลว้จดัส่งไปส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาต่อไป 
       ๓. มอบอธิการบดีพิจารณาให้มีการก ากบัดูแลการเปิดสอน เพื่อ
มิใหเ้กิดการสับสนกบัหลกัสูตรเดิมท่ีเปิดสอนอยูแ่ลว้ 
 

    ๕.๓.๒ หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา (แผน 
ข) 
      ดร.ชัชชาลี รักษ์ตานนท์ชัย เสนอว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้รับ
อนุมติัให้เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 
๒๕๔๔ โดยได้ท าการสอนในแผน ก  สภาวิชาการในท่ีประชุมคร้ังท่ี  ๒/๒๕๔๙  เม่ือวนัท่ี  ๘  
กุมภาพนัธ์ ๒๕๔๙  พิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอสภามหาวทิยาลยั เพื่อพิจารณาอนุมติัให้เปิดสอน
ในแผน ข  ส าหรับนกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิตต่อยอด  ทั้งน้ีไดล้ดหน่วยกิตลงจากแผน ก ๔๕ 
หน่วยกิตเป็น  ๓๖  หน่วยกิต  โดยมีภาคนิพนธ์  ๖  หน่วยกิต  และวิชาเลือก  ๒  วิชา ๆ ละ ๓  
หน่วยกิต และใหค้วามเห็นวา่  
      ๑. ผูท่ี้มาเรียนตอ้งเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาและมีประสบการณ์
ในการปฏิบติังานเชิงบริหาร 
      ๒. หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
ไดเ้ปิดแผน  ก  มีนกัศึกษาจบ  ๕  รุ่น  จึงสมควรเปิดแผน ข ท่ีเป็นการท าภาคนิพนธ์ได ้
      ๓. นักศึกษาท่ีเรียน มีจ านวนมาก มีปัญหาอาจารย์ท่ีปรึกษา 
วิทยานิพนธ์  แต่ถา้จดัแผน ข  จะช่วยแกปั้ญหาได ้และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัศึกษาท่ี
ท าภาคนิพนธ์ 
      ท่ีประชุมมีขอ้อภิปราย  ดงัน้ี 
      ๑. หลักเกณฑ์ในการเปิดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิตของ            
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะเปิดสอนแผน ข ได ้ ตอ้งมีการเปิดสอนแผน ก ดว้ย 

/๒. หลกัสูตรน้ี… 
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      ๒. หลักสูตรน้ีต้องสอดคล้องทั้งกับมาตรฐานวิชาชีพครูและ
เกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ทั้งจ  านวนหน่วยกิต  ศกัยภาพ และความพร้อม 
เพื่อให้ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาสามารถขอใบประกอบวิชาชีพครูได้เช่นเดียวกับการจบการศึกษา      
หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาการศึกษา 
      ๓. มหาวทิยาลยัควรพฒันาหลกัสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนอยูด่ว้ย 
 

      มติทีป่ระชุม ไม่ขดัขอ้ง ใหเ้ปิดสอนแผน ข ได ้โดยน าขอ้อภิปราย
ไปพิจารณาด าเนินการดว้ย 
 

   ๕.๔ พิจารณาโครงการจดัตั้ง  “วทิยาลยัการโรงแรมและการท่องเท่ียว” 
    เลขานุการสภาฯ เสนอว่า ตามท่ีมหาวิทยาลยัได้จดัการศึกษาสาขาวิชา   
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมาตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๓๑  ท าให้ทราบวา่  มหาวิทยาลยัยงัมีบุคลากร
ทางด้านการโรงแรมและอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวอีกเป็นจ านวนมากท่ีตอ้งการพฒันาความรู้ 
ความสามารถใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั  จึงขอเสนอโครงการจดัตั้งวิทยาลยัการโรงแรม
และการท่องเท่ียว เพื่อให้เป็นหน่วยงานอิสระในก ากับของมหาวิทยาลัยท่ีจดัการศึกษา อบรม         
รองรับบุคลากรดา้นการโรงแรมและการท่องเท่ียวไดอ้ยา่งกวา้งขวาง หากพิจารณาอนุมติัโครงการ 
ใคร่ขอใหส้ภามหาวทิยาลยัพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวทิยาลยั วา่ดว้ยวทิยาลยัการโรงแรมและการ
ท่องเท่ียว พ.ศ. ๒๕๔๙ ซ่ึงจะเป็นระเบียบวา่ดว้ยนโยบายของวิทยาลยั ส่วนระเบียบมหาวิทยาลยั          
วา่ดว้ยการด าเนินงานนั้น มหาวิทยาลยัตอ้งจดัท าเป็นระเบียบของวิทยาลยั ซ่ึงเป็นระเบียบ ว่าดว้ย
การบริหารจดัการดา้นต่าง ๆ ต่อไป ทั้งน้ี กิจกรรมในช่วงตน้ เม่ือมีระเบียบรองรับแลว้  คาดว่าจะ
เป็นการจดัอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ ส่วนการเปิดสอนระดบัปริญญาตรีนั้น คณะวิทยาการจดัการโดย
โปรแกรมวชิาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไดด้ าเนินการอยูแ่ลว้ หากวทิยาลยัจะท าการเปิดสอนระดบั
ปริญญาตรีก็ตอ้งด าเนินการขออนุมติัตามขั้นตอนต่อไป 
 

    มติทีป่ระชุม  
    ๑. ให้น ากลับไปจัดเอกสารประกอบให้ถูกต้อง เน่ืองจากเอกสารท่ี       
น าเสนอไดแ้นบรายละเอียดหลกัสูตรมาดว้ย ท าใหเ้ขา้ใจวา่จะเปิดสอนปริญญาตรี  ซ่ึงจะซ ้ าซ้อนกบั
ท่ีคณะวทิยาการจดัการด าเนินการอยูแ่ลว้ 
    ๒. ควรมีการประสานกับหน่วยงานภายนอก ในการวางแผนการ
ด าเนินงานทั้งดา้นการพฒันาหลกัสูตรใหม่  รูปแบบและการตลาดเพื่อใหเ้กิดประโยชน์กบัโครงการ 
    และมีข้อสังเกตว่า วิทยาลัยท่ีเสนอในโครงการน้ีไม่น่าจะเทียบเท่า
วทิยาลยัในโครงสร้างของการแบ่งส่วนราชการตาม พ.ร.บ. มหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 
 

/๕.๕ (ร่าง) ระเบียบ… 
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   ๕.๕ (ร่าง) ระเบียบ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
    ๕.๕.๑ ระเบียบ วา่ดว้ย  ทุนอุดหนุนการวจิยั 
 

    ๕.๕.๒ ระเบียบ วา่ดว้ย  เงินอุดหนุนการวจิยัจากแหล่งทุนภายนอก 
 

    ๕.๕.๓ ระเบียบ วา่ดว้ย  กองทุนราชภฏัราชนครินทร์ เพื่อพฒันางานวิจยั
และงานวชิาการ 
 

    ๕.๕.๔ ระเบียบ วา่ดว้ย  การจดัสวสัดิการ 
 

    ๕.๕.๕ ระเบียบ วา่ดว้ย  การจ่ายเงินประจ าต าแหน่งผูด้  ารงต าแหน่ง 
รองอธิการบดี  และผูช่้วยอธิการบดี จากเงินรายได ้
 

    ๕.๕.๖ ระเบียบ วา่ดว้ย  การจ่ายเงินประจ าต าแหน่งผูด้  ารงต าแหน่ง 
ผูอ้  านวยการ และรองผูอ้  านวยการส านกังานอธิการบดี จากเงินรายได้ 
 

    เลขานุการสภาฯ เสนอวา่ เน่ืองจากวาระ ๕.๕.๑, ๕.๕.๒, ๕.๕.๓ เป็น
การพิจารณา (ร่าง) ระเบียบทุน ที่ที่ประชุมมีมติให้แกไ้ข โดยให้ใชร้ะเบียบเดิมที่มีอยูไ่ปพลาง
ก่อนได ้ ส าหรับวาระ ๕.๕.๔  ตอ้งน ากลบัไปทบทวนในบางส่วน เพื่อให้สอดคลอ้งกบัโครงการ
ที่มีอยู ่ส่วนวาระที่ ๕.๕.๖ นั้นไดห้ารือประธานก่อนการประชุม  ประธานเห็นวา่มีหลกัปฏิบตัิท่ี
สามารถปฏิบติัตามไดอ้ยูแ่ลว้ ประกอบกบัจ ากดัดว้ยเวลา จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเฉพาะวาระ 
๕.๕.๕  ก่อน 
    ประธาน เสนอแนะว่า  ควรบูรณาการ ระเบียบ ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการ
วจิยัใหเ้ป็นระเบียบเด่ียว 
    มติทีป่ระชุม  เห็นชอบใน (ร่าง) ระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
วา่ดว้ย การจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง รองอธิการบดี และผูช่้วยอธิการบดีจากเงินรายได ้โดยให้มีผล      
ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ เพราะมหาวิทยาลยัมีรองอธิการบดีและผูช่้วยอธิการบดี จ านวนมากกวา่ท่ี 
พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาก าหนด  ต าแหน่งละ  ๑  คน 
 
ระเบียบวาระที ่ ๖ เร่ืองอืน่ๆ 
    ๖.๑ รายงานการด าเนินงานประสานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน           
กศ.พท. ศูนยส์ าโรง  คร้ังท่ี  ๓ 
      เลขานุการสภาฯ เสนอวา่ ผูช่้วยอธิการบดี ผศ.นภดล เชนะโยธิน  รายงาน
การด าเนินงานประสานสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน กศ.พท. ศูนยส์ าโรง คร้ังท่ี  ๓  ตามมติ 
ท่ีประชุมคร้ังท่ี  ๔/๒๕๔๘  เม่ือวนัท่ี  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๔๘  ท่ีใหมี้การรายงานทุก ๓  เดือน โดยมี
สาระส าคญัว่า สถานการณ์ดา้นความร่วมมือในทุกฝ่ายดีข้ึน  มีการเปิดรับสมคัรนักศึกษาเพิ่มใน 

/ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๔๘  … 



- ๑๓ -  

ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๔๘ ทั้งยงัได้ไปส ารวจสถาบนัการศึกษา ๓ แห่ง ท่ีมีท าเลเหมาะสมส าหรับ             
เปิดสอน  ไดแ้ก่  โรงเรียนพร้านิลวทิยา  โรงเรียนอรรถวทิยพ์ณิชยการ  และโรงเรียนประภามนตรี 
 

     มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีขอ้สังเกต เน่ืองจากพบว่ายงัคงมีปัญหาอยู ่ 
รวมทั้งการจดัผูส้อนบางรายวชิาไม่ไดผ้า่นการพิจารณาจากผูรั้บผดิชอบสาขาวชิานั้น ๆ 
 

    ๖.๒ ขอ้เสนอแนะจากสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ 
     ประธานสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ  เสนอวา่  ตามท่ีสภาคณาจารยแ์ละ
ข้าราชการ ได้ศึกษาปัญหาต่างๆ ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และเสนอปัญหาพร้อม              
ขอ้เสนอแนะต่อมหาวทิยาลยัไปแลว้  ทั้งเร่ืองค่าตอบแทน สวสัดิการ การประเมินผลการปฏิบติังาน 
การจ้างผู ้เกษียณ การพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการ กิจการป๊ัมน ้ ามัน ศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ รถบสัรับส่งนกัศึกษา ได้รับค าตอบจากมหาวิทยาลยับา้งไม่ได้รับค าตอบบา้ง หาก       
สภาคณาจารยฯ์ ยงัไม่ไดต้อบหรือมหาวทิยาลยัยงัไม่ไดด้ าเนินการแกไ้ขเป็นรูปธรรม สภาคณาจารย์
และขา้ราชการจะเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณา จะด าเนินการตรวจสอบการด าเนินงานของ
มหาวทิยาลยัต่อไป 
     นายโชคชัย ช่วยณรงค์ ขอทราบความคืบหน้าเก่ียวกับการก าหนด 
ค่าตอบแทน อาจารย ์เจา้หนา้ท่ี อตัราจา้งชัว่คราว เน่ืองจากเคยเสนอท่ีประชุมแลว้วา่ การปรับอตัรา               
ค่าตอบแทนใหม่จะเป็นวธีิหน่ึงท่ีช่วยลดปัญหาการลาออกของอาจารย/์เจา้หนา้ท่ี ท่ีมีคุณภาพได ้
     เลขานุการสภาฯ รายงานว่า ขณะน้ีอยู่ระหว่างการเตรียมร่างระเบียบ          
เก่ียวกบัพนกังานมหาวทิยาลยั ซ่ึงไดเ้รียนปรึกษาประธานแลว้ ประธานขอให้รอประกาศโครงสร้าง
ท่ีแน่นอนจาก กพอ. ก่อน เพื่อจะไดพ้ิจารณาไปพร้อม ๆ กนั นอกจากน้ี อธิการบดีเสนอวา่ปัจจุบนั
ได้มีการปรับอัตราเงินเดือนให้ได้ตามวุฒิแล้ว และการจ้างอัตราชั่วคราวส่วนใหญ่ต้องใช ้              
งบประมาณของมหาวิทยาลยั  ท่ีมีจ  านวนจ ากดั ดงันั้น จึงตอ้งมีการพิจารณาให้รอบคอบเหมาะสม  
ต่อไป 
     ทีป่ระชุม  รับทราบ 
 

    ๖.๓ ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวฒิุ 
     นายแพทย์ชูชัย  ศรช า นิ  มีข้อ เสนอแนะเ ก่ียวกับการประชุมสภา
มหาวทิยาลยั และการบริหารมหาวิทยาลยั  ดงัน้ี 
     ๑. พฒันาระบบการจดัประชุมสภามหาวทิยาลยั โดย 
      ๑.๑ ให้มีการกลัน่กรองเร่ืองก่อนเสนอท่ีประชุมวา่ ประเด็นใดเป็น
เร่ืองเพื่อทราบ ประเด็นใดเป็นเร่ืองเพื่อพิจารณา เพราะปัจจุบนัมกัจะปะปนกนัระหว่างเร่ืองการ
บริหารภายใน  ซ่ึงเป็นเร่ืองเพื่อทราบ กบัการก าหนดนโยบาย  ซ่ึงเป็นเร่ืองเพื่อพิจารณา 

/๑.๒ ควรมีการ… 



- ๑๔ -  

      ๑.๒ ควรมีการปรับรูปแบบการประชุม  โดยใช ้Note book และ CD 
แทนการแจกเอกสาร แมว้า่จะลงทุนสูงในระยะแรก แต่จะช่วยลดปริมาณกระดาษท่ีใชใ้นระยะยาว  
และเพื่อความภูมิฐานของการประชุม 
     ๒. ตอ้งการเห็นแผนการจดัประชาสัมพนัธ์ของมหาวทิยาลยั 
     ๓. ควรมีแผนพฒันาวารสารราชนครินทร์  โดยการ Bench marking 
เพื่อใหเ้ป็นวารสารระดบัประเทศ  หรือวารสารระดบันานาชาติ 
     ๔. ควรจดักิจกรรมประกวดผลงานอาจารย/์บณัฑิต โดยใชเ้งินของมูลนิธิ
ราชนครินทร์  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ  และเพื่อความภาคภูมิของเจา้ของผลงาน 
     ๕. ควรมีการจดัสรรงบประมาณเป็นเงินก้อนในการท าโครงการ เพื่อ
พฒันาหลกัสูตรทั้งหมดของมหาวทิยาลยั  โดยมีก าหนดเวลาเพื่อใหไ้ดผ้ลชดัเจน  
     ทีป่ระชุม  รับทราบ  และมอบอธิการบดีพจิารณาต่อไป 
 
      เ ม่ือไม่มีกรรมการท่านใดเสนอเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานนัดประชุม                 
คร้ังต่อไป  วนัศุกร์ท่ี  ๑๐   มีนาคม  ๒๕๔๙  เวลา  ๑๓.๓๐  น.   
 
ปิดประชุมเวลา   ๑๒.๓๐   น. 
 
   ผูช่้วยศาสตราจารยพ์นิต  ศุภอกัษร 
  นางสาวลกัษณาพร          โรจน์พิทกัษก์ุล                อาจารยพ์รพรรณ   นินนาท 
           ผู้จดบันทกึการประชุม            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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